



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทร. 0 2298 5735

ที่ ทส 0202/ว 113 วันที่ 15 มกราคม 2551

เรื่อง แนวทางการปรับปรุงขั้นตอนการพิจารณาการอนุมัติโครงการจัดหาด้าน ICT ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท และการจัดซื้อวัสดุ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5,000 บาท

เรียน อธิบดีกรมทุกกรม

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. เรื่องเดิม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีคำสั่งที่ 67/2548 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2548 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2547 และได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขึ้นมา ทำหน้าที่กลั่นกรองข้อเสนอโครงการของหน่วยงานในสังกัด เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารฯ (เอกสารแนบ 1)

2. ข้อเท็จจริง

1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีหนังสือ ที่ ทส 0202/678 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2549 ถึงกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอรื้อหรือแนวทางการมอบอำนาจการอนุมัติโครงการจัดหาด้าน ICT ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท ให้กับหน่วยงานในระดับกรม เพื่อให้หน่วยงานระดับกรมสามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นระหว่างปีงบประมาณ เฉพาะโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์อุปกรณ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด มีมูลค่าโครงการไม่เกิน 5 ล้านบาท และเป็นการจัดหาที่ใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจำปีหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณของหน่วยงาน (เอกสารแนบ 2)

2. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แจ้งผลตามข้อหารือมายัง ทส. โดยมีความเห็นว่า "คณะกรรมการบริหารฯ สามารถกำหนดอำนาจหน้าที่ ของส่วนราชการในสังกัด ในการพิจารณาโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ โดยมีนโยบาย แนวทางปฏิบัติ การควบคุม และติดตามที่ชัดเจน ในการมอบหมายให้ส่วนราชการในสังกัดสามารถดำเนินการได้เองตามที่เหมาะสม เช่น ในกรณีการจัดการระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นอุปกรณ์สำนักงาน หรือ การจัดหาเพื่อทดแทนของเดิม (ทั้งนี้ไม่รวมระบบงาน) และ/หรือ การจัดการระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้กำหนดไว้แล้ว โดยอาจมีการกำหนดมูลค่า/วงเงิน ที่ส่วนราชการในสังกัดสามารถดำเนินการได้เองตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ส่วนราชการในสังกัดจะต้องส่งผลการพิจารณาแต่ละครั้งให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงต้นสังกัดทราบด้วยทุกครั้ง" รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ ทท 0202/1843 ลงวันที่ 5 เมษายน 2549 (เอกสารแนบ 3)